



## Tu học ngoài trời

tại chùa bán mà thôi, thay vì tại chợ, được như vậy, chùa sẽ tiết kiệm được nhiều nhân lực. Dù thời tiết có nhiều thay đổi, ít nóng hơn mọi năm, ảnh hưởng đến phẩm chất của bông vạn thọ, nhưng ba ngày xuân, vạn thọ không có đủ để bán. Hoan nghênh nỗ lực và nhiệt tình ủng hộ của quý Phật tử mua, bán bông.

## 4. KHÓA TU TỊNH NGHIỆP

Hàng năm, đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử tại Tiểu Bang Victoria, hai đạo tràng Hoa Nghiêm và Quang Minh phối hợp tổ chức khóa tu tịnh nghiệp bốn ngày nhân dịp vía Đức Thích Ca Thành Đạo tại Mount Eliza, vùng bờ biển giữa Frankton và Mornington.

Khung cảnh thật vô cùng thanh tịnh êm ả, góp phần rất lớn vào nhu cầu an lạc, giải thoát cho tu sinh. Một năm dài bận bịu với mưu sinh, ai nấy tối thiểu cần 4 tuần lễ để nghỉ ngơi. Cũng vậy, người Phật tử dù có đi làm hay không cũng cần được di dưỡng tinh thần qua 1 khóa tu tịnh nghiệp để rời xa mọi bận bịu, lo toan, mọi băn khoăn, phiền não, tập rèn thân tâm một đời sống hoàn toàn thoát tục, bỏn mót ít nhiều tư tưởng cho mai hậu. Đa số quý vị tu sinh đều biểu lộ một thái độ tiếc nhớ ở ngày xả giới cuối cùng: sao mà mau thế!

## 5. THƯ VIỆN

Một năm qua, theo với nhịp phát triển không ngừng, thư viện Huyền Trang đã ghi nhận con số hội viên tăng nhanh đến gần 150 vị. Rất nhiều đợt băng kinh được thâu thêm để đáp ứng cho nhu cầu. Dĩ nhiên, thư viện vẫn chưa hài lòng với số kinh, luận sẵn có, cần phải được bổ sung nhiều hơn

nữa khả dĩ đáp ứng được nhu cầu cho viện Phật Học A DỤC, nhất là trong mùa Thuyết Trình, làm bài nộp.

## 6. TIỆC CHAY GÂY QUỸ

Cơ sở chùa viện càng lớn thì nhu cầu để trang trải càng nhiều, nên hàng năm chùa Hoa Nghiêm thực hiện những buổi tiệc chay gây quỹ 4 lần 1 năm vào các ngày được chọn sẵn hoặc là rằm, hoặc 30, cho đồng bộ với ngày ăn chay trong tháng, thuận tiện cho nhu cầu ẩm thực của đại chúng. Thời xưa, lúc Phật còn tại thế, tăng đoàn Phật thường chu du từ nơi này sang nơi khác để giáo hoá chúng sanh. Dùng khát thực để tạo duyên cho mọi người biết cúng dường Tam Bảo, gây dựng Phước điền, Phước báo mai sau. Ngày nay, tiệc chay, gắp ra cũng mang ý nghĩa tương tự như trên và ăn chay cũng là một thức nhắc về ý niệm giới cấm sát sanh nữa.

## 7. VIỆN PHẬT HỌC A DỤC

Viện Phật học A Dục đã bước sang năm thứ 2 của chương trình Phật Học chuyên khoa, với chương trình nhiều mới lạ và khởi sắc.

Mới lạ, hấp dẫn vì học viên sẽ được học hiểu sâu hơn về pháp môn Thiền qua Pháp Bảo Đàn Kinh. Bên cạnh đó, sinh hoạt học tập đạt hiệu quả cao, thâm nhập nhiều cho học viên lớn tuổi, được áp dụng thành công qua phương pháp thuyết trình. Đây là một hành diện của ban giảng huấn viện Phật học A DỤC.

Học viên đã được chia nhóm, và nhận đề tài để nghiên cứu và chuẩn bị. Phật tử nào có nhu cầu tìm hiểu Phật Pháp, đây là thời điểm thích thú nhất để